



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๐๕๖ หรือโทร. ๑๓๒๙)

ที่ กท.๐๔๐๔/๑๑๔๖๔ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ

(นางสาวระพีพรรณ พุทธาน)

ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลบุคคล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

กรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง /สังกัด
	๑.๑ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ สนป.๖๘ และตำแหน่งเลขที่ สนป.๗๐ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๖ ราย	
๑	นางพันทิพา วิศาลศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม
๒	นายทศพล สุภารี	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง
๓	นางสาวพรรณราย จริงจิตร	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๔	นางสาวสุขวิษณุภรณ์ นสมทรง	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตปทุมวัน
๕	นายอดิศักดิ์ ปานด่วน	ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
๖	นายขจร อินทรบุหรั้น	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๗	นางพีระยา สมชัยยานนท์	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๘	นายมานะ วิมุตติไชย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผังเมือง) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
๙	นายชูชาติ สุวรรณนที	ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๐	นายยนิล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา	ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๑	นายธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย
๑๒	นายเกียรติชัย วงศ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย
๑๓	นายศิษณุพล เอี่ยมวิสุตร์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๑๔	นางวิไล เจริญชัยสกุล	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๕	นางจงจิตร รัตนศุภสิน	สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๖	นางสาวณัฐรดี คงตัน	เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร
๑.๒ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ตำแหน่งเลขที่ สกก.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย		
๑	นายอดิศักดิ์ ปานด่วน	ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
๒	นางสาวจารินี รุทธระกาญจน์	ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
๓	นายพิศณุ อินทร์ชัย	ผู้อำนวยการกอง กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก.
๔	นางจงจิตร รัตนศุภสิน	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๓ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตำแหน่งเลขที่ สนค.๒ และตำแหน่งเลขที่ สนค.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๖ ราย		
๑	นายต่อศักดิ์ แชนสูงเนิน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบภายใน) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นายโอฬาร อัสวพลังกุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง
๓	นางนรารรณ ลายทอง	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม
๔	ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตธนบุรี
๕	นางสายสมร สอนเคลือ	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๖	นางสิริษา สายเพชร	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๑.๔ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ปฏิบัติงานด้านบริหาร) ตำแหน่งเลขที่ สนน.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย		
๑	นายชัชชญา ขำจันทร์	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒	นายมานะ วิมุตติไชย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผังเมือง) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
๓	นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตดุสิต

๐- ๗


ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง /สังกัด
๑.๕ รองผู้อำนวยการสำนักเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ สนท.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย		
๑	นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตปทุมวัน
๒	นายวรชล ถาวรพงษ์	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกอกน้อย
๓	นายพิศณุ อินทร์ชัย	ผู้อำนวยการกอง กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก.
๔	ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตธนบุรี
๑.๖ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านบริหาร) ตำแหน่งเลขที่ สปภ.๒ และ (ด้านปฏิบัติการ) ตำแหน่งเลขที่ สปภ.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๘ ราย		
๑	นายไพฑูรย์ งามมุข	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตห้วยขวาง
๒	นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตพญาไท
๓	นายประสาธ โพธิ์ศรีมาตย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตจอมทอง
๔	จำสืบทารวจ ทศพล คำบุญมา	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕	นายกร ดีลี	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานผู้อำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖	นายอนุวัฒน์ อ้นน่วม	ผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗	นายดิเรก เพิ่มดี	ผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘	นายชูชาติ สุวรรณนที	ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๗ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตำแหน่งเลขที่ สวพ.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย		
๑	นายทศพล สุภารี	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง
๒	นายอาสา ทองธรรมชาติ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผังเมือง) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
๓	นายมานะ วิมุตติไชย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ผังเมือง) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
๔	นายคมสัน วิสวาเวโท	ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๘ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตำแหน่งเลขที่ สยป.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย		
๑	นายทศพล สุภารี	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง
๒	นางสาวพรรณราย จริงจิตร	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๐- ๗

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง /สังกัด
๓	นายอดิศักดิ์ ปานด่วน	ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
๔	นายขจร อินทรบุหรั่น	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๕	นางพีระยา สมชัยยานนท์	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๖	นายชลวิทย์ เชื้อหอม	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๗	นางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์	ผู้อำนวยการกอง กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๘	นายนิจกาล งามวงศ์	ผู้อำนวยการกอง กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๙	นายมนตรี ส่งวุฒิวงศากร	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๐	นางลลิตา วีระวิทยานันต์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ต้น ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สำนักอนามัย
๑.๙ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตำแหน่งเลขที่ สวท.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย		
๑	นายไพฑูรย์ งามมุข	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตห้วยขวาง
๒	นางสาวดุษฎี สรวงขันธ	ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
๓	นายวรชล ถาวรพงษ์	ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกอกน้อย
๔	นางวิไล เจริญชัยสกุล	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายชัชชาติ ลิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร